

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, มีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ที่เหนือระดับ 32.50

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่ากลับมาแข็งค่า หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ออกมาที่เหนือระดับ 32.50 ขณะที่ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่มาผลักดัน ทำให้ปัจจัยหลักยังคงอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อมูลและข่าวที่เข้ามารายวัน

*เอนร่วงจากระดับสูงสุดในช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย หลังปรับตัวผันผวนอีกครั้งเมื่อคืนนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทฟื้นตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าพอใจ ซึ่งช่วยคลายวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก

*นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า เฟดอาจจะต้องการคงโครงการซื้อพันธบัตรต่อไปในขณะนี้ เมื่อดูจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง

*ความเห็นของนายบูลลาร์ด มีขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ต.ค. ลดลง 23,000 ราย สู่ 264,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 53 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้นมากในเดือนก.ย.

*ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐให้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และลดความต้องการเยน ทำให้ดอลลาร์/เยน ฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ได้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ที่ 105.19 ดอลลาร์ต่อเยน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

*ความเชื่อมั่นยูโรยังคงเปราะบาง หลังจากที่ได้ฟื้นตัวขึ้นของประเทศไทยที่มีสถานะย่ำแย่ในยูโรโซนร่วงลงอีกครั้ง และผลการประมูลพันธบัตรสเปนที่น่าผิดหวัง ขณะที่ตลาดลดความเชื่อมั่นที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตหนี้อีกครั้ง ในยูโรโซนได้

*ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวานนี้พบว่า เกิดอัตราเงินฝืดในกรีซ, สเปน, อิตาลี, สโลเวเนีย และสโลวาเกีย และอัตราเงินเฟ้อโดยรวมของยูโรโซนยังคงอยู่ใน "เขตอันตราย" ที่อีซีบีกำหนดไว้เป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน

*แทบไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียในวันนี้ ขณะที่ตลาดจะจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด และนายเบนเน็ตต์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เกอเร็ กรรมการอิชีบี

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.443 บาท

*09.20 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.425/445 จาก 32.49/52 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.40/47 จาก 32.52/54 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.48/59 จาก 41.38/44 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 106.29/31 จาก 106.32 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2802/06 จาก 1.2807 เมื่อวาน

"ช่วงนี้ตลาดคงดู movement ของดอลลาร์เป็นหลัก ส่วน player

ในตลาดก็ค่อนข้าง mix ก็เล่นไปตาม sentiment มากกว่า" คีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้น จากแรงขายดอลลาร์ที่มี

กลับมา หลังจาก ดอลลาร์/บาท ไม่สามารถยืนเหนือ 32.50 ได้ โดยปัจจัยหลัก

ในช่วงนี้ ยังอยู่ที่ทิศทางดอลลาร์ซึ่งค่อนข้างผันผวน ตามกระแสข่าวรายวัน

ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อตลาดมากนัก โดยมองแนวต้านของ

เงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.40 และถัดไปที่ 32.35 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้